



# WHAUP สอยโซลาร์ฟาร์ม 20 ไร่

■ เริ่มเดินเครื่อง COD ปี 65 ■ ลุยอัฟกำลังผลิต 670 MW



ดร.นิพนธ์  
บุญเดชานันท์

นิวส์ คอนเน็คท์ - WHAUP คว้างานติดตั้งโซลาร์ฟาร์ม 20 ไร่ ขนาดกำลังผลิต 2.32 MW คาดจ่ายไฟเข้าระบบปี 65 และรับรายได้ไตรมาส 1/65 พร้อมตั้งเป้ากำลังผลิตปีนี้แตะระดับ 670 MW

ดร.นิพนธ์ บุญเดชานันท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์

จำกัด (มหาชน) หรือ WHAUP เปิดเผยว่า บริษัทยังคงมุ่งเน้นการเติบโตทางธุรกิจทั้งภายในและนอกนิคมอุตสาหกรรม ทั้งในประเทศไทยและประเทศเวียดนาม ควบคู่ไปกับการพัฒนานวัตกรรมโซลูชันในการขยายธุรกิจด้านพลังงานทดแทน

[อ่านต่อหน้า 2 ▶](#)

# INSET หวังชนะประมูลงานใหม่ สร้าง Data Center มูลค่า 1 พันลพ.

นิวส์ คอนเน็คท์ - INSET แยม รั้งผลประมูลงานสร้าง Data Center ของภาครัฐ-เอกชน มูลค่ารวมราว 1,000 ล้านบาทเร็ว ๆ นี้ พร้อมพิจารณาย้ายเข้า SET หลังทุนจดทะเบียนแตะระดับ 308 ล้านบาท เข้าเกณฑ์ตลาด.

นายศักดิ์บวร พุกกะณะสุต กรรมการผู้จัดการ บริษัท อินฟราเซท จำกัด (มหาชน) หรือ INSET เปิดเผยว่า บริษัทได้เข้าประมูลงานของภาครัฐและเอกชน โดยเป็นงานประเภทก่อสร้างศูนย์ข้อมูล (Data Center) มูลค่างานรวมประมาณ 1,000 ล้านบาท

[อ่านต่อหน้า 2 ▶](#)



APP ประชุมผู้ถือหุ้น - บมจ. แอปพลิคเคด หรือ APP จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 โดยมีคณะกรรมการและผู้บริหารเข้าร่วมงาน เพื่อชี้แจงผลการดำเนินงานของรอบปีที่ผ่านมา รวมถึงรับทราบการจ่ายเงินปันผลที่อัตราหุ้นละ 0.15 บาท รวมเป็นเงิน 42 ล้านบาท ซึ่งการจัดประชุมได้ดำเนินการภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

[อ่านต่อหน้า 2 ▶](#)

**KTB ชี้ศก. มีความเสี่ยงรับพิษโควิดรอบใหม่**  
ภาคท่องเที่ยวยับเยิน  
นิวส์ คอนเน็คท์ - KTB คาดเศรษฐกิจไทยปี 64 ขยายตัว 1.5-3.0% แต่มองการระบาดของโควิด-19 ระลอกใหม่ อาจสร้างความเสียหายแก่ภาคการท่องเที่ยวมูลค่า 1.8 แสนล้านบาท

ศูนย์วิจัย Krungthai COMPASS ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือ KTB ระบุว่า การที่ประเทศไทยต้องเผชิญการแพร่ระบาดของโควิด-19 กลายพันธุ์ระลอกใหม่ จะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจอาจกินเวลายาวนานอย่างน้อย 3 เดือน แต่หากมีการเกิดการระบาดซ้ำซ้อน (Double-dip) ก็อาจจะกระทบเศรษฐกิจยาวนานถึง 6 เดือน (เม.ย.-ก.ย.) ซึ่งเป็นกรณี Worst case ทั้งนี้ คาดว่าการระบาดของโควิด-19 รอบใหม่จะกระทบแผนการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศ และส่งผลต่อเนื่องไปยังแผนการกระตุ้นการท่องเที่ยวในช่วง 3 เดือนข้างหน้า โดยคาดจำนวนนักท่องเที่ยวในประเทศอาจเหลือเพียง 81.6 - 98.6 ล้านคน ในกรณี Base case ที่คาดว่า การท่องเที่ยวในประเทศจะหดตัวในช่วง 3 เดือนดังกล่าว ลดลงจากประมาณการเดิมที่ 115.2 ล้านคน คิดเป็นมูลค่าความเสียหายราว 9 หมื่นล้านบาท





## WHAUP

โดยบริษัทตั้งเป้าปี 64 จะมีการติดตั้ง Solar Rooftop เพิ่มเติมอีก 40 เมกะวัตต์(MW) จากปัจจุบัน ที่ทยอยติดตั้งไป 61 เมกะวัตต์ ซึ่งคาดว่าจะทยอยเปิดดำเนินการผลิตเชิงพาณิชย์ (COD) ได้ประมาณ 22 เมกะวัตต์ ส่งผลให้บริษัท ตั้งเป้ากำลังการผลิตไฟฟ้าตามสัดส่วนการถือหุ้นของ WHAUP แต่ละระดับ 670 เมกะวัตต์ เพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่ กำลังการผลิตไฟฟ้าตามสัดส่วนการถือหุ้นของ WHAUP ที่ 590 เมกะวัตต์ ล่าสุด บริษัท ได้ลงนามเซ็นสัญญาร่วมกับ

บริษัท อุตสาหกรรมแปงมันบ้านโป่ง จำกัด ซึ่งเป็นผู้ผลิตแปงมันลำปะหลัง เพื่อติดตั้งแผง Solar Farm บนพื้นที่ 20 ไร่หรือคิดเป็นกำลังผลิตไฟฟ้าอยู่ที่ระดับ 2.32 เมกะวัตต์ โดยคาดว่าจะเริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์ได้ในเดือนก.พ.65 ซึ่งจะส่งผลให้ลูกค้าสามารถประหยัดต้นทุนพลังงานได้ถึง 206 ล้านบาทตลอดระยะเวลา 25 ปี โดยบริษัท จะเริ่มทยอยรับรู้รายได้จากการติดตั้งดังกล่าวภายในไตรมาส 1/65 เป็นต้นไป อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมามีการขยายโครงการติดตั้งพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Energy) ให้กับบริษัทกลุ่มลูกค้าชั้นนำ

อย่างต่อเนื่อง อาทิ บริษัท ไวส์วูดส์ จำกัด ในรูปแบบ Solar Farm และ Solar Floating โดยมีกำลังผลิตไฟฟ้ารวมอยู่ที่ระดับ 4.99 เมกะวัตต์, บริษัท ออโต้อัลลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด (เอเอที) ติดตั้ง Solar Rooftop บนหลังคาโรงงาน กำลังผลิตไฟฟ้า 5 เมกะวัตต์ บริษัท อัสน์โฮริเอ (ประเทศไทย) จำกัด (Asno Horie) ติดตั้ง Solar Rooftop บนหลังคาโรงงาน กำลังผลิตไฟฟ้า 3.6 เมกะวัตต์ ส่วนบริษัท เอสเอไอซีมอเตอร์-ซีพี จำกัด เป็นการติดตั้ง Solar Carpark กำลังการผลิตไฟฟ้า 4.88 เมกะวัตต์ นับเป็นการติดตั้ง Solar Carpark ขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย



ศักดิ์บรรพ  
ทุกกะณะสูต

## INSET

เบื้องต้นคาดว่าจะมีการประกาศผู้ชนะการประมูลได้ภายในช่วงไตรมาส 2-3/64 นี้ ซึ่งมั่นใจว่าจะได้รับงานดังกล่าวจากความพร้อมและศักยภาพการดำเนินงานของบริษัทที่มีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ จากการประชุมผู้ถือหุ้นรอบล่าสุดทางบริษัทได้แจ้งความคืบหน้าของ

ทุนจดทะเบียนซึ่งปัจจุบันอยู่ที่ 308,000,000 บาท รวมทั้งคุณสมบัติต่างๆ ของบริษัทเข้าเงื่อนไขในการเข้าซื้อขายใน SET จากเดิมที่อยู่ MAI ซึ่งบริษัทมองว่าหากมีความเหมาะสมก็พร้อมที่จะย้ายตลาดได้ทันที แต่ปัจจุบันนี้ยังไม่มี ความจำเป็นแต่อย่างใด ขณะที่ก่อนหน้านี้มีสถาบันวิจัยใหญ่หลายแห่ง เข้าเจรจาขอลงทุน แต่ติดเงื่อนไขของการอยู่ใน MAI แต่ไม่สามารถ

เข้าถึงทุนได้

สำหรับภาพรวมธุรกิจปี 64 บริษัทได้รับปัจจัยบวกจากการที่เริ่ม Work from home จึงทำให้การใช้บริการระบบคลาวด์อยู่ในอัตราที่สูงกว่าระดับปกติ ประกอบกับจากจุดเด่นเป็นผู้เสนอหลักรับงานโครงสร้างพื้นฐานในอนาคต อาทิ 5G, Data Center ซึ่งทำให้เอกชนและภาครัฐ มีการลงทุนมากขึ้น โดยการดำเนินธุรกิจของบริษัท จะเป็นการทำสัญญาและสร้างระบบพร้อมรับรู้รายได้เข้ามาได้ทันที

โดยปัจจุบันมีการเจรจาและมีความสนใจอยู่หลายโปรเจกต์ แต่การเติบโตของผลการดำเนินงานนั้นจะเห็นได้ชัดเจนในช่วงครึ่งปีหลัง เนื่องจากเป็นไฮซีซั่นของธุรกิจ และยังคาดว่าจะรายได้จากทรัพย์สินประจำจะอยู่ที่ระดับ 12% จากฐานรายได้ที่ใหญ่ขึ้น

## KTB

และหากเกิดกรณี Worse case ก็จะทำให้จำนวนนักท่องเที่ยวในประเทศเหลือเพียง 81.6 ล้านคน สร้างความเสียหายเพิ่มขึ้นเป็น 1.8 แสนล้านบาท ขณะที่อุปสงค์ในประเทศอาจหายไปถึง 9.1-18.5 หมื่นล้านบาท ซึ่งนอกจากผลกระทบต่อ การตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวแล้ว Sentiment การบริโภคและลงทุนในประเทศก็คาดว่าจะยังได้รับผลกระทบตามไปด้วย โดยในกรณี Base case ประเมินว่า อุปสงค์ในประเทศจะลดลงราว 9.1 หมื่นล้านบาท หากการระบาดไม่สามารถควบคุมได้ภายใน 3 เดือน อุปสงค์ในประเทศก็อาจได้รับผลกระทบถึง 1.85 แสนล้านบาท



อย่างไรก็ตาม เศรษฐกิจโลกที่ฟื้นตัวชัดเจนขึ้นมาก จะหนุนการส่งออกของไทยดีขึ้น ซึ่งช่วยเพิ่มการขยายตัวของจีดีพีราว 0.3% เทียบกับประมาณการเดิม โดยเฉพาะเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่คาดว่าจะขยายตัวดีกว่าที่ประเมินไว้

ก่อนหน้านี้ค่อนข้างมาก จากเม็ดเงินกระตุ้นเศรษฐกิจขนาดใหญ่ รวมถึงการฉีดวัคซีนให้แก่ประชากร ที่ทำได้ค่อนข้างรวดเร็ว ซึ่งประเมินว่าเศรษฐกิจไทย จะขยายตัวได้ในกรอบ 1.5 - 3.0% โดยขึ้นอยู่กับเม็ดเงินที่เข้ามาประคับประคองเศรษฐกิจ



**สุขสันต์ ยศะสินธุ์**

**CHAYO หาผู้ร่วมทุน Chayo JV**

บมจ. ซีไทย กรุ๊ปหรือ CHAYO ภายใต้การนำทัพของ CEO “สุขสันต์ ยศะสินธุ์” หลังจากย้ายเข้า SET แล้ว เดินหน้าเสริมความแข็งแกร่งเต็มกำลัง เตรียมตั้งนักลงทุนรายใหญ่ไม่เกิน 9 ราย ร่วมถือหุ้นใน Chayo JV สัดส่วน 45% ลุยต่อยอดธุรกิจบริหารสินทรัพย์

หากสำเร็จจะทำให้บริษัทมีเงินทุนในการขยายธุรกิจปีนี้เพิ่ม 1,800 ล้านบาท และมีฐานทุนเพิ่มอีกประมาณ 1,367 ล้านบาท ตอกย้ำความเชื่อมั่นในแผนการเติบโตของรายได้ในปีที่วางไว้ไม่ต่ำกว่า 25% จากปีก่อน...เรียกได้ว่าโตไม่หยุด จุดไม่อยู่เลยจริงๆ



**สวีจาร์ โลจายะ**

**EVER คุ่มเข้มโควิด**

แม้อากาศจะร้อน โควิดระลอกใหม่จะมา แต่บอสตัวเล็กใจใหญ่ “สวีจาร์ โลจายะ” แห่ง บมจ. เอเวอร์แลนด์ หรือ EVER ติดตามและเฝ้าดูสถานการณ์อย่างใกล้ชิดมาโดยตลอด วางแผนรับมือ ตรวจวัดใช้พนักงานและเจ้าหน้าที่ภายในโครงการทุกคน ทำความสะอาดทุกจุดสัมผัสผิวกายในโครงการอย่างสม่ำเสมอ ส่วนลูกค้าที่เข้ามาเยี่ยมชมโครงการฯ สามารถชมบ้านตัวอย่าง และรายละเอียดโครงการได้จากที่บ้านมาก่อนเพื่อลดระยะเวลาการใช้บริการในโครงการฯ ในรูปแบบ Virtual Tour 360 องศา

และท้ายสุดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2564 วันที่ 30 เม.ย.นี้ จะจัดในรูปแบบออนไลน์ (E-AGM) เวลา 14.00 น. ...สบายใจหายห่วง ปลอดภัย ห่างไกลโควิด แน่นนอน

**ภาพข่าว**



**SAPPE มอบเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ**

นายอดิศักดิ์ ริกอริยะพงศ์ รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร พร้อมด้วยทีมงาน บริษัท เซ็ปเป้ จำกัด (มหาชน) หรือ SAPPE ร่วมส่งมอบผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ มูลค่ากว่า 200,000 บาท ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์และโรงพยาบาลสนามในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทั่วประเทศ โดยมีนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ให้เกียรติเป็นผู้รับมอบ เพื่อส่งต่อความสดชื่นและเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมส่งมอบความห่วงใยให้กับผู้ปฏิบัติงานรวมถึงบุคลากรทางการแพทย์ที่ดูแลรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

**เปิดตัว Sumikkogurashi Café ที่สิงคโปร์**

บริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ TACC เปิดตัว Sumikkogurashi Café @Orchard Singapore ที่ประเทศสิงคโปร์ซึ่ง Bakemono Pte Ltd. เป็นผู้ได้รับสิทธิ์ Character Sumikkogurashi ในครั้งนี้ โดยผู้ที่สนใจจะได้ตื่นตาตื่นใจไปกับการต้อนรับของครอบครัวตัวน่ารัก Sumikkogurashi และผองเพื่อน มาเป็นริมน้ำคาเฟ่ จากค่าย San-X ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งหลังจากงานเปิดตัวพบว่า กระแสการตอบรับเป็นไปอย่างคึกคัก สำหรับ Sumikkogurashi Café จะเปิดให้บริการ ตั้งแต่นั้นนี้เป็นไปอย่างคึกคัก สำหรับ Sumikkogurashi Café จะเปิดให้บริการ ตั้งแต่นั้นนี้เป็นไปจนถึง 31 ส.ค. 2564

